

phải theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu định mức vật tư kỹ thuật của cơ sở và coi đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành kế hoạch Nhà nước.

Đề kịp đáp ứng cho công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1973 và 1974, các cấp, các ngành cần tiến hành khẩn trương các công việc nói trên. Cụ thể về thời gian tiến hành, Thủ tướng Chính phủ quy định như sau :

— Từ nay đến cuối tháng 7-1973, các đơn vị cơ sở phải xây dựng, chỉnh lý, xét duyệt xong phần định mức của đơn vị mình, gửi lên cấp quản lý trực tiếp, và đồng thời gửi đến Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

— Trong tháng 8-1973, các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố phải xét duyệt xong định mức thuộc phạm vi mình phụ trách và gửi cho Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

— Trong tháng 9-1973, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước phải xét duyệt và ban hành những định mức mà Chính phủ đã ủy nhiệm.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước có trách nhiệm :

— Hướng dẫn biểu mẫu lập định mức vật tư cho sản phẩm và biểu tổng hợp định mức ngành đề các cấp, các ngành thực hiện và trình duyệt định mức ;

— Đơn đốc, kiểm tra việc xây dựng, chỉnh lý, xét duyệt, ban hành định mức như đã nói trong chỉ thị này và cử cán bộ tham dự các cuộc họp xét duyệt định mức ở các cấp, các ngành ;

— Tổng hợp toàn bộ các định mức đã được xét duyệt, ban hành ở các cấp đề cung cấp cho các cơ quan quản lý kinh tế giám sát việc thực hiện định mức, đồng thời tạo cơ sở cho việc nghiên cứu cải tiến định mức cho những năm tiếp theo ;

— Gấp rút nghiên cứu trình Chính phủ quyết định tổ chức và chế độ công tác định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật đề đưa công tác này tiến lên đáp ứng được yêu cầu của quản lý kinh tế trong tình hình mới.

Chỉ thị này cần được phổ biến đến tận cơ sở và phải được chấp hành nghiêm chỉnh. Trong quý IV-1973, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ kết quả thi hành chỉ thị này.

Hà-nội, ngày 24 tháng 4 năm 1973

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

## QUYẾT ĐỊNH số 98-TTg ngày 28-4-1973 về việc cho mở các lớp dự bị trung học trong các trường trung học chuyên nghiệp.

### THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết số 142-NQ/TW ngày 28-6-1966 của Bộ Chính trị trung ương Đảng về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật và cán bộ quản lý, nghị quyết số 183-CP ngày 24-9-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học chuyên nghiệp ;

Theo đề nghị của các đồng chí Bộ trưởng chuyên trách Văn giáo Phủ thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

### QUYẾT ĐỊNH

1. Dề tạo điều kiện thuận lợi thu nhận đồng bào vào các trường trung học chuyên nghiệp những người đã qua chiến đấu, sản xuất và công tác, và những người thuộc các dân tộc thiểu số, bắt đầu từ năm học 1973 — 1974, các trường trung học chuyên nghiệp được phép mở những lớp dự bị trung học.

2. Được tuyển vào các lớp dự bị trung học chuyên nghiệp, những người đã tốt nghiệp lớp 7 phổ thông hoặc lớp 7 bổ túc văn hóa, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khỏe, thuộc các đối tượng sau đây :

— Quân nhân đã xuất ngũ (kể cả thương binh, bệnh binh), thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ, được các ngành giới thiệu đi học ;

— Bộ đội, cán bộ, công nhân, viên chức do Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam gửi ra miền Bắc để đào tạo ;

— Cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước người dân tộc thiểu số hoặc là người Kinh đã công tác lâu năm ở miền núi ;

— Học sinh người dân tộc thiểu số, nhất là thuộc các dân tộc thiểu số ít người ; học sinh là con liệt sĩ.

3. Học sinh các lớp dự bị trung học được hưởng mọi chế độ đã được Nhà nước quy định cho học sinh trung học chuyên nghiệp.

4. Sau một năm dự bị trung học, nếu không trúng tuyển vào trung học chuyên nghiệp, học sinh sẽ được chuyển sang học ở các trường đào tạo công nhân kỹ thuật thích hợp.

5. Trong chương trình dự bị trung học, ngoài việc bảo đảm củng cố kiến thức văn hóa cấp II, cần có phần bổ sung kiến thức văn hóa cấp III



cần thiết đề học sinh có thể tiếp thu những kiến thức chuyên ngành của trường trung học chuyên nghiệp.

6. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo các mặt công tác tuyên sinh, biên soạn chương trình, xây dựng kế hoạch giảng dạy và hướng dẫn các ngành, các địa phương có trường thực hiện tốt việc mở lớp dự bị trung học chuyên nghiệp.

7. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, các ngành khác có liên quan và các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 28 tháng 4 năm 1973

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

**THÔNG TƯ số 129 - TTg ngày 29-5-1973  
về việc giải quyết một số vấn đề cụ thể trong công tác giải phóng lòng sông.**

Căn cứ báo cáo của Bộ Thủy lợi và Ủy ban Thanh tra của Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống lũ, lụt năm 1973, Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số vấn đề cụ thể về công tác giải phóng lòng sông, như sau :

1. Phương án kế hoạch giải phóng lòng sông năm 1973 của Bộ Thủy lợi đã được Thường vụ Hội đồng Chính phủ thông qua về nguyên tắc như nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 28-CP ngày 16-2-1973 đã phê duyệt : « Bộ Thủy lợi chịu trách nhiệm trước Thường vụ Hội đồng Chính phủ về việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện phương án kế hoạch giải phóng lòng sông về mặt chuyên môn ». Trong trường hợp có những vấn đề cụ thể về phá bồi, di chuyển cơ sở kinh tế và nhà cửa dân cư mà có sự bất đồng ý kiến không thỏa thuận được giữa Bộ Thủy lợi với Ủy ban hành chính địa phương hoặc ngành chủ quản thì Thủ tướng Chính phủ hoặc Thường vụ Hội đồng Chính phủ sẽ xét và quyết định.

2. Về chính sách cụ thể ghi trong nghị quyết số 28-CP ngày 16-2-1973, có những vấn đề cần hướng dẫn giải quyết thêm như sau :

a) Mức trợ giúp bình quân bằng tiền và gạo tại các tỉnh và thành phố là 400 đồng và 40 kilôgam gạo cho một hộ phải di chuyển nhà cửa. Về phần gạo, Nhà nước trợ giúp bằng cách **cho nguyên gạo**.

b) Đối với những nhà cửa của nhân dân xây dựng từ năm 1970 trở lại đây không được xét trợ giúp vì đã không nghiệm chỉnh thi hành chỉ thị cấm việc phát triển xây dựng mới tại vùng bồi bãi. Về diềm này, trong trường hợp nhân dân không được chỉnh quyền địa phương phổ biến chủ trương cấm việc xây dựng mới hoặc hoàn cảnh kinh tế của những hộ phải di chuyển thực sự gặp khó khăn, thì Ủy ban hành chính huyện sẽ xét trợ giúp một phần dưới mức quy định nói trên, đề tạo điều kiện cho nhân dân di chuyển.

Ủy ban hành chính các địa phương phải phổ biến ngay chỉ thị cấm việc xây dựng mới ở bồi bãi mà Nhà nước không cho phép. Từ khi ban hành thông tư này, ai còn tiếp tục xây dựng mới thì không những không được xét trợ giúp mà còn phải xử lý thích đáng.

c) Đối với nhà thờ, đình chùa nằm trong phạm vi dòng chảy được quy định, nói chung, chưa đặt vấn đề di chuyển. Trong trường hợp thật cần thiết phải di chuyển thì Ủy ban hành chính tỉnh hoặc thành phố bàn với Bộ Thủy lợi quyết định, nhưng phải có kế hoạch chi đạo thật chặt chẽ, không được để xảy ra sự phàn nàn của nhân dân ; trường hợp dân có yêu cầu xây dựng lại ở nơi khác thì căn cứ vào giá trị tài sản cố định còn lại của nhà thờ hoặc đình chùa đó mà trợ giúp phần chi phí, hư hao vật liệu. Đối với những di tích lịch sử có giá trị là cơ sở bảo tồn, bảo tàng được xếp hạng thuộc Bộ Văn hóa quản lý, hoặc chưa được xếp hạng do địa phương phát hiện cần phải di chuyển thì Bộ Văn hóa bàn bạc với Ủy ban hành chính địa phương để có kế hoạch cụ thể về việc di chuyển và xây dựng lại những phần có giá trị của cơ sở. Kinh phí di chuyển và xây dựng lại được giải quyết theo như quy định nói trên ; phần tu sửa, phục trang những hiện vật của cơ sở do kinh phí sự nghiệp của ngành văn hóa đài thọ.

d) Việc lấn bồi hiện nay ở một số nơi chủ yếu là đề kịp thời bảo vệ sản xuất, chưa thể xác định ngay thành tuyến đề chỉnh được, vì vậy vấn đề kinh phí lấn bồi vẫn giải quyết theo chế độ dân công và do ngân sách địa phương đài thọ.

3. Theo báo cáo nhận xét của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ thì công tác thoát lũ, đến nay, nhìn chung, chưa làm được gì, như vậy là quá chậm. Yêu cầu Ủy ban hành chính các cấp và thủ trưởng các ngành trung ương có liên quan khẩn trương thực hiện công tác này theo tinh